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Fyrirspurn um stöðu barnanna sem bíða eftir plássi í Brúarskóla? Tillaga Flokks fólksins um 
stækkun Brúarskóla hefur verið felld. Í bókun meirihlutans er gefið i skyn að ekki sé lengur 
þörf fyrir úrræði eins og Brúarskóla vegna m.a. stofnun farteyma og aukna þjónustu 
talmeinafræðinga. Engu að síður bíða 19 börn eftir plássi. Flokkur fólksins vill vita hvar þessi 
börn eru nú að stunda nám og hver er staða þeirra félags- og námslega? Hvaða aðstoð eru þau 
að fá núna? Hvenær komast þau inn í Brúarskóla?


